

Yêu thương đong đầy

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “**Người tốt việc tốt**”, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu. Người mà tôi xin được nhắc đến chính là một phụ huynh của lớp tôi. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà – hiện đang giảng dạy tại mái trường Mầm non Sao Sáng ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Trong quá trình hỗ trợ và giúp đỡ của các bậc phụ huynh, tôi thực sự ấn tượng về sự nhiệt tình, quan tâm hết lòng vì con, vì lớp của mẹ Nguyễn Khôi. Không những vậy, với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên, mẹ Nguyễn Khôi đã để lại ấn tượng khó quên trong tôi.



Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Có thể nói, ngày từ đầu năm học, sau buổi họp phụ huynh, chị Hà đã phối hợp chặt chẽ với cô giáo để bảo ban Nguyễn Khôi luôn hoàn thành tốt việc học tập trên lớp cũng như hoàn thành các công việc chuẩn bị cho tiết học tiếp theo cẩn thận và chu đáo. Nguyễn Khôi không những luôn tự giác trong học tập, làm bài đầy đủ mà còn tham gia rất nhiều các cuộc thi mà do Nhà trường phát động như Cuộc thi Vioedu, Kỹ năng sống và Olympic Tiếng Anh... Ngay cả việc sưu tầm tài liệu, nhiều lúc bản thân tôi còn phải rất ngạc nhiên vì lúc nào Nguyễn Khôi đều có những tài liệu sưu tầm rất hữu ích phục vụ cho các môn học. Có lẽ để con hoàn thành được như vậy thì chắc chắn đằng sau sự cố gắng của con thì phải kể đến sự

đồng hành tuyệt vời của chị Hà. Hai mẹ con đã cùng nhau chuẩn bị tư liệu, cũng như ôn luyện kiến thức vào các ngày cuối tuần thì con mới có được điều đó.



Chị Thu Hà luôn đồng hành cùng con trong học tập

Chị Hà đã luôn đồng hành cùng con, giúp đỡ con trong học tập. Điều đó thật đáng quý bởi vì hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh thường cũng chỉ dừng lại nhắc nhở con, chứ rất ít người được như chị Hà đã tranh thủ thời gian để học cùng con, làm việc cùng con. Bản thân tôi thấy việc làm này rất quan trọng vì bố mẹ sẽ cùng các thầy cô nắm được sự thay đổi về tính cách và quá trình học tập của con mình và kịp thời trao đổi với tôi để cậu học trò của tôi ngày càng tốt hơn. Bên cạnh những điểm mạnh của con là “cây toán xuất sắc” của lớp, Nguyên Khôi cũng có một số tồn tại như viết hay tô lên chữ khiến vở của con lúc nào cũng không được sạch sẽ và cũng ngại thể hiện trước mọi người. Nhưng sau khi được tôi trao đổi, chị Hà đã đồng hành cùng con, khắc phục hạn chế đó của Khôi. Cùng là giáo viên nên tôi hiểu và chia sẻ với sự vất vả trong công việc của chị Hà, tôi rất cảm mến về những việc chị làm giúp Nguyên Khôi không những sửa được chữ viết xấu, thiếu cẩn thận mà còn tham gia nhiều hoạt động của lớp khi cô giáo phân công.

Không chỉ quan tâm đến con, chị Hà còn rất nhiệt tình trong các công việc của lớp. Chỉ cần cô giáo thông báo các hoạt động mà lớp sẽ tổ chức là chị Hà chủ động giúp đỡ cô và lớp ngay như là trang trí lớp, tạo các video hoạt động của lớp... Chỉ cần qua những hành động nhỏ như vậy thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được chị

Hà không chỉ yêu con của mình mà chị còn rất quan tâm đến tâm lí, sở thích của các con. Mặc dù bận công việc, nhưng cứ khi nào lớp cần hỗ trợ, chị Hà đều có mặt hay giúp lớp “từ xa”. Sự đồng hành của chị đã tạo cho tôi niềm tin rằng những việc tôi làm cho các con là đúng, là hữu ích. Để thành công trong việc dạy học cũng như công tác chủ nhiệm của tôi thì việc phối kết hợp giữa cha mẹ và giáo viên thực sự rất cần thiết. Thật tuyệt vời năm học này, tôi đã có được một người phụ huynh đáng quý đến vậy. Càng được làm việc, trò chuyện với chị Hà, tôi càng thấy trân quý những tình cảm mà chị dành cho tôi cũng như dành cho các con.



Chị Hà cùng với những học trò nhỏ của mình.

Không chỉ làm tốt với vai trò là một người phụ huynh mà chị Hà còn rất tuyệt vời với công việc của chị. Đó là một giáo viên mầm non. Để trẻ biết nghe lời, yêu mến, gần gũi, thích đến trường đến lớp, trẻ tiếp thu kiến thức tốt thì người giáo viên phải hiểu tâm lý của trẻ để đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi. Trong một cuộc trò chuyện, chị Hà chia sẻ: “Công việc của chị rất vất vả. Vì là dạy mầm non nên các cháu nhỏ hay quấy, phải chịu khó kiên nhẫn mới nuôi và dạy được các cháu được. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt...”. Đó chính là phương châm phấn đấu của chị Hà. Bởi vậy, chị luôn say mê, nhiệt huyết. Có lẽ tôi và chị đều là giáo viên, mặc dù khác cấp học, nhưng cả tôi và chị

đều rất yêu nghề nên chúng tôi đã dễ đồng cảm và hỗ trợ nhau được tốt hơn, không chỉ trong vai trò là giáo viên với phụ huynh mà còn là đồng nghiệp của nhau.



(Tiết Thi giáo viên giỏi cấp quận)

Nụ cười tươi, ánh mắt trìu mến lúc nào cũng thường trực ở chị Hà, nhất là từ sáng sớm đón trẻ tới lớp, đến khi chiều muộn đưa các cháu ra về với bố mẹ, gia đình. Nhờ luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, biết ưu điểm của từng bé để động viên, khích lệ khen ngợi kịp thời, phần lớn dùng phương pháp lời nói nhẹ nhàng để dỗ dành các bé nên học trò nhỏ của phụ huynh tôi nhìn rất đáng yêu và dễ thương. Không những là một giáo viên giỏi mà chị Hà còn là một tình nguyện viên trong phong trào hiến máu nhân đạo. Với mong muốn mỗi hành động đẹp trong cuộc sống sẽ được nhân rộng, lan tỏa giúp chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh trong cộng đồng ngày càng nhiều hơn. Sự yêu thương đó không chỉ dành cho gia đình, cho công việc mà tình yêu thương đó được lan tỏa bằng những hành động thiết thực của chị. Cảm ơn chị Hà đã đồng hành và thực hiện những việc làm ý nghĩa đó.

Bản thân tôi cũng là một giáo viên nhưng thật may mắn khi được tiếp xúc với chị Hà - vừa là phụ huynh đáng mến vừa được coi là người đồng nghiệp tài năng, tôi có thể nhận xét: “Chị Hà không chỉ là một phụ huynh tuyệt vời mà chị

còn là một trong những người truyền lửa cho tôi về tình yêu với nghề, với lũ trẻ. Đó chính là sự yêu thương đong đầy được lan tỏa tới tôi”. Tôi mong muốn sau này, tôi cũng có thể làm được nhiều việc làm tốt đẹp hơn nữa như chị Hà - mẹ của Nguyễn Khôi - học sinh của lớp tôi. Mong rằng các năm học tiếp theo, tôi cũng sẽ gặp được những bậc phụ huynh nhiệt tình, trân quý như chị.



Chị Hà tham gia hiến máu.



Chị Hà (vị trí thứ 6 từ trái sang) được vinh danh tại Liên đoàn Lao động quận

Chị là một tấm gương sáng “Nhà giáo thủ đô tiêu biểu” để bản thân tôi cũng cần học hỏi. Tôi cũng xin chúc chị Hà có sức khỏe, làm tốt công việc của mình và thực hiện được thật nhiều dự định mới để có thể lan tỏa niềm vui tới các con, niềm hạnh phúc cho mọi người.